

พาณิชย์ยกเลิกศุลกากรราคา4สินค้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีมติถอดถอนสินค้า 4 รายการ ออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ น้ำตาลทราย, เชื้อกระด้าง, เม็ดพลาสติก และ แบดเจอร์รียอนด์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีผู้ผลิตสินค้าหลายรายมีการแข่งขันตามกลไกตลาด จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ส่งผลให้บัญชีสินค้าควบคุมประจำปี 62 จะเหลือ 46 รายการ

สำหรับเรื่องของน้ำตาลทรายที่เป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนั้น พบว่าปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายให้สอดคล้องตามกลไกตลาด อีกทั้งสถานการณ์ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายปรับลดลงมามากเหลือ กก.ละ 10 บาท จากเดิมที่เคยขึ้นไปถึง กก.ละ 22 บาท ทำให้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในบัญชีควบคุม

“ตามมติ กกร.นั้นทำให้ปัจจุบันมีบัญชีสินค้าควบคุมเหลือเพียง 46 รายการ จากก่อนหน้านี้นี้มี 49 รายการ ด้วยการเพิ่มยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ แล่ถอดถอน สินค้าอีก 4 ตัว ขณะที่บัญชีบริการควบคุมมี 6 รายการ ส่งผลให้มีบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 62 ทั้งหมด 52 รายการ ลดลงจากเดิม 54 รายการ ซึ่งจะนำผลที่ประชุมครั้งนี้เสนอ



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า”

ด้าน นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ครม. ได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... โดยเลื่อนกำหนดวันที่ใช้บังคับของประกาศฯ จากเดิม 1 ม.ค. 62 เป็นวันที่ 1 ม.ค. 63 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอไป

อย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุที่ต้องเลื่อนการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี นั้นก็เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการขออนุญาตส่งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และยังคงดำเนินการรับรองสินค้าก่อนส่งออก

รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตส่งออกให้กับผู้ประกอบการ และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรอยู่แล้วแบบรายปี เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก และการปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้เป็นปัจจุบัน.